
  

                                                                            บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  คณะท ำงำนขับเคลื่อนส ำนักงำนสีเขียว (Green office) ส ำนักกรรมำธิกำร ๓ 
ที ่   วันท่ี      ๒๙    พฤศจิกำยน  ๒๕๖๖ 
เรื่อง  นดัประชมุคณะท ำงำนขับเคลื่อนส ำนกังำนสีเขียว (Green office) ของส ำนักงำนกรรมำธกิำร ๓ 

เรียน  คณะท ำงำนขับเคลื่อนส ำนักงำนสีเขียว (Green office) หัวหน้ำคณะท ำงำนและเลขำนุกำร 
หมวด ๑ – หมวด ๖ 

ตำมหนังสือคณะท ำงำนขับเคลื่อนส ำนักงำนสีเขียว (Green office) ส ำนักกรรมำธิกำร ๓ 
ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๖ นัดประชุมคณะท ำงำนขับเคลื่อนส ำนักงำนสีเขียวครั้งต่อไปในวันศุกรท์ี่ 
๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ CA 326 ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา 
นั้น  

เนื่องจำกในวันดังกล่ำวผู้อ ำนวยกำรส ำนักกรรมำธิกำร ๓ ติดภำรกิจส ำคัญ จึงมีด ำริให้
เลื่อนกำรประชุมคณะท ำงำนขับเคลื่อนส ำนักงำนสีเขียว (Green office) ของส ำนักงำนกรรมำธิกำร ๓ 
เป็นวันพุธที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ CA 326 ชั้น ๓ 
อาคารรัฐสภา และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco Webex Meetings) Meeting 
number : 2515 148 1333 Password: 123456 โดยมีระเบียบวำระกำรประชุม ดังนี้  

๑. เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม  
๒. เรื่องพิจำรณำ 

๒.๑ ติดตำมควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินงำนของคณะท ำงำนส ำนักงำนสีเขียว หมวด ๑ – ๖ 
๒.๒ คณะท ำงำนส ำนักงำนสีเขียว หมวด ๑ – ๖ น ำเสนอมำตรกำรกำรด ำเนินงำน 

ตำมแผนปฏิบัติกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนสู่ส ำนักงำนสีเขียว (Green Office) ส ำนักกรรมำธิกำร ๓ 
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 

๓. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ำมี) 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

 

 

 
(นำงนันทดิำ วัลลำ  แกว้สีปลำด) 

คณะท ำงำนและเลขำนุกำรคณะท ำงำนขับเคลื่อน 
   ส ำนักงำนสเีขียว (Green office) ส ำนักกรรมำธกิำร ๓ 



บันทึกการประชุม 
คณะท างานขับเคลื่อนส านักงานสเีขียว (Green office) ส านักกรรมาธกิาร ๓  

ร่วมกับคณะท างานส านักงานสีเขยีว (Green office) หมวด ๑ - ๖  
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ 

วันพุธที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ 
ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ CA 326 ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

(โปรแกรม Cisco Webex Meetings) Meeting) 
 

---------------------- 
 

คณะท างานขับเคลื่อนส านักงานสเีขียวผู้มาประชุม คอื 
 ๑. นายเอกชัย  บดุสีนนท ์    ผู้อ านวยการส านักกรรมาธกิาร ๓ 
        หัวหน้าคณะท างาน 
 ๒. นางสาวศิริพร  ภญิโญสริธิร   รองหวัหน้าคณะท างาน คนที่หนึ่ง 
 ๓. นางสาวจิรวิน  คะประสทิธิ์   รองหวัหน้าคณะท างาน คนที่สอง 
 ๔. นายธณรฐั  แสนแก้ว    รองหวัหน้าคณะท างาน คนที่สาม 
 ๕. นางสาววราภรณ์  หอมลออ   คณะท างาน 
 ๖. นางนโิรบล  มูลจันท ี    คณะท างาน 
 ๗. นางสาวเกศชนก  เสียงเปรม   คณะท างาน 
 ๘. นางมณฑาทิพย์  กรมีหา    คณะท างาน 
 ๙. นางอ าพรรณน ี ปนิตาวงศ ์   คณะท างาน 
 ๑๐. นางสุภาพร  วิเชียรเพชร    คณะท างาน 
 ๑๑. นางสาวภิรมย์  นิลทัพ    คณะท างาน 
 ๑๒. นายอุดร  พันธมุิตร    คณะท างาน 
 ๑๔. นางนันทดิา วัลลา แกว้สีปลาด   คณะท างานและเลขานุการ 
 ๑๕. นางสุภัทรินทร์  ไชยชาดา   คณะท างานและผู้ชว่ยเลขานุการ 
 ๑๖. นางสาวสุพรรษา  ไชยดิรก   คณะท างานและผู้ชว่ยเลขานุการ 
   
 
ผู้เข้าร่วมประชุม คือ 

คณะท างานหมวด ๑ 
 ๑. นางสาวปาริชาติ  ภาคสมิ    
 ๒. นายธนิสร  เปสตันย ี     
 ๓. นางสาวอมรรตัน์  มณฑริาช  
 ๔. นางสาวรัชนก  กนัทาไชย     
 ๕. นายคมสนั  นุ่มพินิจ   
 ๖. นางสาวพิชญานิน  เพียราช  

๗. นางศศิมา  ธรรมธนิโน 
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คณะท างานหมวด ๒ 
๑. นางสาวอมรรตัน์  อนินุมาตร 
๒. นายภูวนัย  ใจมา 
๓. นางสาวอุมารัตน์  อัยรา 

คณะท างานหมวด ๓ 
- นางสาวปฐมพร  กุลพลัง 

คณะท างานหมวด ๔ 
๑. นางสาวอุษา หาสขุ    
๒. นางนุจรี  สุขเกต 

คณะท างานหมวด ๕ 
๑. วา่ที่ร้อยตรี ปฐมภณณ์  แป้นจรัสธรีมี 
๒. นายเศรณ ี พันธ์เลศิ 
๓. นางสาวไอยริน  สุขแกว้ 

คณะท างานหมวด ๖ 
- นางสาววราภรณ์  อัคนีนโิรธ 

 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา 
 เมื่อคณะท ำงำนมำครบองค์ประชุมแล้ว นำยเอกชัย  บุดสีนนท์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกรรมำธิกำร ๓ 
หัวหน้ำคณะท ำงำนได้กล่ำวเปิดกำรประชุมและด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุม  
สรุปสำระส ำคัญได้ดังนี้  
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 

มติที่ประชุม 
ที่ประชมุรับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๒.๑ ติดตามความคืบหน้าการด าเนินงานของคณะท างานส า นักงานสีเขียว  
หมวด ๑ – ๖ 

หมวด ๑ การก าหนดนโยบาย การวางแผนการด าเนินงานและการปรับปรุง
อย่างต่อเน่ือง 

นางนันทิดา วัลลา แก้วสีปลาด คณะท างานและเลขานุการหมวด ๑  
ได้น าเสนอข้อมลูการประชาสัมพันธ์เรื่องกา๊ซเรือนกระจก ซึ่งอยู่ในแผนปฏิบัติงานที่ ๑.๕ ข้อมูลก๊าซเรือน
กระจก และเจ้าหน้าที่ในส านักต้องทราบถึงความส าคัญ การเกิด และแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจก 
โดยในวันตรวจประเมินส านักงานสีเขียว คณะกรรมการจะมีการสุ่มสอบถามเจ้าหน้าที่ในส านักถึงเรื่อง
ดังกล่าว ดังนั้น เจ้าหน้าที่ในส านักทุกคนต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว  
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ในการนี้  คณะท างานหมวด ๑ มีความเห็นว่า ควรที่จะมีการจัดอบรมให้
เจ้าหน้าที่ได้รับทราบถึงข้อมูลก๊าซเรือนกระจก 

นายเอกชัย  บุดสีนนท์  ผู้ อ านวยการส านักกรรมาธิการ ๓ หัวหน้า
คณะท างาน ได้แสดงความคิดเห็นว่า เห็นด้วยกับการจัดอบรมข้อมูลก๊าซเรือนกระจก และเพ่ือให้
เจ้าหน้าที่ได้มีทราบข้อมูลดังกล่าว ควรมีการจัดอบรมทั้งรูปแบบออนไซต์และออนไลน์  

 
หมวด ๒ การสื่อสารและสร้างจิตส านึก 
นางสาวจิรวิน  คะประสิทธิ์  รองหัวหน้าคณะท างาน คนที่สอง ในฐานะ

หัวหน้าคณะท างานหมวด ๒ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า การด าเนินงานจัดท าโครงการฝึกอบรมหลักสูตร 
“ส านักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office)” ของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
สิ่งแวดล้อม โดยเจ้าหน้าที่ทุกคนได้เข้าร่วมอบรม และส่งข้อมูลมายังคณะท างานหมวด ๒ แล้วเรียบร้อย 

นางสาวอมรรัตน์  อินนุมาตร คณะท างานและเลขานุการหมวด ๒ ได้กล่าว
ต่อที่ประชุมว่า คณะท างานได้จัดท าช่องทางรับข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

๑) กล่องรับเรื่องร้องเรียน ติดตั้งบริเวณทางเข้าส านักด้านหน้าประตูกลุ่มงาน
บริหารทั่วไป 

๒) QR code แบบรับข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะด้านสิ่งแวดล้อมส านัก
กรรมาธิการ ๓ 

๓) กลุ่มไลน์ส านักกรรมาธิการ ๓  
๔) กลุ่มไลน์ Green Office ส านักกรรมาธิการ ๓ 
๕) กล่องข้อความเพจ Facebook ส านักกรรมาธิการ ๓ 
โดยจะมีการรวบรวมความเห็นและท าบันทึกข้อความน าเรียนผู้อ านวยการ

ส านักกรรมาธิการ ๓ รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาจากข้อร้องเรียนที่ได้มีการเสนอ 

นายเอกชัย  บุดสีนนท์  ผู้ อ านวยการส านักกรรมาธิการ ๓ หัวหน้า
คณะท างาน ได้แสดงความคิดเห็นว่า หมวด ๒ มีความส าคัญในการขับเคลื่อนส านักงานสีเขียวให้
เจ้าหน้าที่ได้รับทราบ ซึ่งการประชาสัมพันธ์ควรที่จะให้มีการประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทาง โดยผู้บริหาร
ของส านักงานจะเข้ามาติดตามความคืบหน้าการด าเนินงานของแต่ละส านักผ่านช่องทาง Facebook 
Senate Go Green ดังนั้น จึงขอให้ทุกหมวดมีการประสานการท างานร่วมกันในการประชาสัมพันธ์ 

หมวด ๓ การใช้ทรัพยากรและพลังงาน 
นายธณรัฐ  แสนแก้ว รองหัวหน้าคณะท างาน คนที่สาม ในฐานะหัวหน้า

คณะท างานหมวด ๓ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า หมวด ๓ ได้มีการส่งข้อมูลการใช้กระดาษและหมึกพิมพ์
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว ส่วนสถิติการใช้ห้องประชุมส านักกรรมาธิการ ๓ อยู่ระหว่าง
การรวบรวม เมื่อจัดท าเสร็จเรียบร้อยแล้วจะน าเสนอผู้อ านวยการส านักกรรมาธิการ ๓ ต่อไป  

คณะท างานหมวด ๓ ได้มีการประชุมก าหนดมาตรการต่าง ๆ ตามที่ ได้
รับผิดชอบ การใช้ทรัพยากรและพลังงาน เมื่อจัดท าแล้วเสร็จจะน าเสนอมาตรการดังกล่าวต่อ
ผู้อ านวยการส านัก และประสานคณะท างานหมวด ๒ เพื่อเผยแพร่ต่อไป 
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นางสาวศิริพร  ภิญโญสิริธร หัวหน้าคณะท างาน คนที่หน่ึง ได้กล่าวต่อ 
ที่ประชุมว่า ห้องประชุมส านักกรรมาธิการ ๓ ต้องมีการจัดให้เป็นไปตามแนวทางและมาตรการ ดังนั้น
คณะท างานหมวด ๓ ควรมีการหารือกับคณะท างานหมวด ๕ เพ่ือน าของที่ไม่เกี่ยวข้องออกจาก 
ห้องประชุม เพื่อน าไปเก็บในที่เหมาะสมต่อไป 

หมวด ๔ การจัดการของเสีย 
นางสาวศิริพร  ภิญโญสิริธร หัวหน้าคณะท างาน คนที่หน่ึง ได้ให้ข้อมูลต่อ 

ที่ประชุมว่า ได้รับการประสานจากพนักงานท าความสะอาดว่า ขยะที่เกิดขึ้นบริเวณหน้าห้องน้ าส านัก
กรรมาธิการ ๓ ตั้งแต่เวลาเช้า – เวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา และหลังจากเวลา ๑๗.๓๐ นาฬิกา เป็นขยะ 
ซึ่งส านักกรรมาธิการ ๓ เป็นผู้รับผิดชอบ ส่วนขยะที่เกิดขึ้นระหว่างเวลา ๑๕.๓๐ – ๑๗.๓๐ นาฬิกา  
เป็นขยะซึ่งส านักบริหารงานกลางเป็นผู้รับผิดชอบ และขยะที่เกิดหลังจากเวลา ๑๗.๓๐ นาฬิกา  
เป็นขยะของส านักกรรมาธิการ ๓ ดังนั้น จึงควรมีการประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบ เพ่ือลด
ปริมาณขยะของส านักกรรมาธิการ ๓  

นายเอกชัย  บุดสีนนท์ ผู้อ านวยการส านักกรรมาธิการ ๓ หัวหน้าคณะท างาน 
ได้แสดงความคิดเห็นว่า จากการหารือกับคณะท างานส านักกรรมาธิการ ๑ มีความเห็นว่าไม่ควรก าหนด
ห้องน้ าหน้าส านักกรรมาธิการ ๓ เป็นบริบทส านักกรรมาธิการ ๓ ส าหรับถังขยะยังเห็นควรให้มีอยู่ และ 
มีการประชาสัมพันธ์การแยกขยะให้บุคคลที่มาทิ้งได้เข้าใจและแยกขยะได้ถูกต้อง 

นางสาวศิริพร  ภิญโญสิริธร หัวหน้าคณะท างาน คนที่หน่ึง ได้กล่าวต่อ 
ที่ประชุมว่า ปัจจุบันการก าหนดบริบทองค์กรและขอบเขตการจัดการสิ่งแวดล้อมส านักกรรมาธิการ ๓ 
ยังไม่ได้รวมห้องน้ าหน้าส านักกรรมาธิการ ๓ ซึ่งประเด็นดังกล่าว ควรที่จะต้องมีการหารือกับส านัก 
ที่ตั้งอยู่ในชั้น ๓ และใช้ห้องน้ าร่วมกันและทิ้งขยะในบริเวณดังกล่าว ดังนั้น จึงควรหาข้อยุติในเรื่อง
ดังกล่าวให้ชัดเจน  

นางสาวอุษา หาสุข คณะท างานและเลขานุการหมวด ๔ ได้กล่าวต่อที่
ประชุม สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

๑) จากการเข้าร่วม  Coaching แลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนส านักงาน 
สีเขียว หมวด ๔ ประเด็นส าคัญของการจัดการขยะ คือ การแยกขยะ ซึ่งขยะทั่วไป คือ ขยะที่ไม่สามารถ
น ามากลับมารีไซเคิลได้ให้มีปริมาณลดน้อยลง และการปลูกฝั่งจิตส านึกของเจ้าหน้าที่ให้เห็นความส าคัญ
ในการแยกขยะ ดังนั้นเห็นว่าสิ่งที่คณะท างานต้องท า คือ ท าอย่างไรให้มีการแยกขยะได้ถูกประเภท และ
หลักการส าคัญ คือ ขยะทั่วไปต้องมีปริมาณลดน้อยลงอย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนี้ การก าหนดบริบทขอบเขตการพ้ืนที่ส านักงานสีเขียว เห็นว่า 
ควรที่จะรวมห้องน้ าบริเวณหน้าส านักกรรมาธิการ ๓ เป็นบริบทของส านักกรรมาธิการ ๓ ด้วย  

๒) ส านักกรรมาธิการ ๒ ได้แจ้งว่าจะได้มีการแยกขยะเศษอาหารไว้ที่ส านัก
กรรมาธิการ ๒ แล้ว จึงไม่ขอรวมขยะเศษอาหาร (ขยะเปียก) กับส านักกรรมาธิการ ๓ แต่จะขอใช้พ้ืนที่
ในการล้างจานจึงเห็นว่าควรก าหนดบริบท มาตรการการใช้ห้องล้างจานให้สะอาด และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ใน
การล้างจานต้องมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
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ส าหรับประเด็นเรื่องเศษอาหารได้รับแจ้งจากแม่บ้านว่า ยังมีการทิ้งขยะ
อย่างอื่นลงในถังเศษอาหาร ดังนั้น เห็นว่าปัญหาดังกล่าวควรมีการท าความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่และ  
มีมาตรในการรณรงค์ เช่น การถ่ายรูปลงในไลน์กลุ่มส านัก และจัดเก็บเป็นข้อมูลไว้ เพ่ือเป็นหลักฐานว่า
คณะท างานได้มีการสร้างความตระหนักรู้อย่างต่อเนื่อง  

๓) ถังขยะบริเวณหน้าห้องน้ าเป็นถังใหญ่  ๒ ถัง จึงไม่มีการแยกขยะ ดังนั้น  
จึงขอเสนอให้มีการใช้ถังขยะแบบใสแยกตามขยะแต่ละประเภท เพื่อให้แยกขยะได้อย่างชัดเจน รวมทั้ง 
มีการณรงค์สร้างความตระหนักรู้อย่างต่อเนื่อง  

ดังนั้น จึงเห็นว่าการก าหนดบริบทพ้ืนที่มีความส าคัญและควรมีการก าหนด 
ให้มีความชัดเจน เพ่ือจะได้ก าหนดมาตรการเกี่ยวกับการจัดการขยะ และการใช้ห้องล้างจานให้ชัดเจน 
รวมทั้ งขอพ้ืนที่ ในการจัดเก็บขยะรีไซเคิลเพ่ือน าขยะไปขายหรือจัดกิจกรรม/โครงการตามที่ 
หมวด ๑ เสนอ  

๔) ส าหรับขยะก าพร้า ซึ่งส านักงานได้ท า MOU กับกรุงเทพมหานครมารับขยะ
ก าพร้าในทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน จึงจ าเป็นต้องมีที่เก็บขยะเช่นเดียวกัน 

นายเอกชัย  บุดสีนนท์ ผู้อ านวยการส านักกรรมาธิการ ๓ หัวหน้าคณะท างาน 
ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า จากการหารือกับส านักกรรมาธิการ ๑ ก็ยังไม่มีความชัดเจนในการก าหนดพ้ืนที่
บริบทเกี่ยวกับห้องน้ าเช่นกนั และเห็นว่าควรมีการหารอืกับคณะกรรมการขับเคลื่อนส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาเป็นส านักงานสีเขียว เพ่ือให้เกิดความชัดเจนเมื่อคณะกรรมการมาตรวจประเมิน หรืออาจมีการ
หารือเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมกับส านักกรรมาธิการ ๑,๒,๓ เพื่อให้เกิดความชัดเจน 

หมวด ๕ สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย 
นายอุดร  พันธุมิตร คณะท างานและในฐานะหัวหน้าคณะท างานหมวด ๕  

ได้กล่าวต่อที่ประชุม สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้  
๑) เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ คณะท างานหมวด ๕ ได้เข้าร่วมกิจกรรม 

Coaching ซึ่งได้รับทราบแนวทางการด าเนินงานของหมวด ๕ ที่ชัดเจนเพ่ิมมากขึ้น และเมื่อวันที่ ๒๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ผู้อ านวยการส านักกรรมาธิการ ๓ ได้มอบหมายนโยบายการขับเคลื่อนส านักงาน 
สี เขียวว่าต้องมีการด าเนินงานในประเด็นใดบ้าง และได้มอบหมายให้คณะ ท างานหมวด ๕  
เพ่ือมอบหมายนโยบายในการขับเคลื่อนการท างานตามความรับผิดชอบของคณะท างานหมวด ๕  
โดยได้แบ่งหน้าที่การดูแลควบคุมมลพิษในเรื่องของแสง อากาศ เสียง ความน่าอยู่ และการเตรียมความ
พร้อมต่อสภาวะฉุกเฉิน เพ่ือสร้างพฤติกรรมของบุคลากรเรื่องของการขับเคลื่อนและเป็นบริบทของ
ส านักงาน เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงาน และวางแผนในการก าหนดมาตรการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
สภาพแวดล้อมและสภาพความปลอดภัยของสานักกรรมาธิการ ๓ ตามแผนที่หมวด ๑ ได้ก าหนดไว้  

๒) ต่อมาวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ได้ขอเสนอมาตรการการท ากิจกรรม ๕ส ของ
ส านักกรรมาธิการ ๓ ต่อผู้อ านวยการส านักกรรมาธิการ ๓ ให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติกิจกรรม ๕ส 
ร่วมกัน โดยให้ถือว่าเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของทุกคนต้องปฏิบัติให้เกิดผลอย่างต่อเนื่องและ 
เป็นนิสัย  
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๓) ส าหรับประเด็นการตรวจสอบ คณะท างานได้จัดท าแบบรายงานการประเมิน
กิจกรรม ๕ส มีมาตรฐาน ๗ ข้อ และขอความร่วมมือผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน/รักษาการผู้บังคับบัญชา 
กลุ่มงาน ขอให้ก ากับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งจะมีการตรวจทุกวันที่ ๑๕ และวันที่ ๓๐ ของ 
ทุกเดือน ซึ่งการตรวจประเมินจะเป็นหน้าที่ของหมวด ๕  

ส าหรับการท ากิจกรรม ๕ส ต้องรวบรวมข้อมูลให้หมวด ๒ ท าการประชาสัมพันธ์
ด้วยหรือไม่  

นางสาวจิรวิน  คะประสิทธิ์  รองหัวหน้าคณะท างาน คนที่สอง ในฐานะ
หัวหน้าคณะท างานหมวด ๒ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เห็นว่าให้ทุกกลุ่มงานจัดท า Before - After  
เพื่อรวบรวมจัดท าข่าวประชาสัมพันธ์ในภาพรวมของส านัก  

หมวด ๖ การจัดซื้อจัดจ้าง 
นางสาววราภรณ์  หอมลออ คณะท างานและในฐานะหัวหน้าคณะท างาน

หมวด ๖ ได้รายงานความคืบหน้าการด าเนินงานของหมวด ๖ สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้  
๑) มีการก าหนดผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ และการควบคุม

การเบิกจ่ายวัสดุของส านักกรรมาธิการ ๓  
๒) จัดท าแหล่งสืบค้นราคาและบริการ รูปแบบฉลากสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ 
๓) ขออนุเคราะห์ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้ าและบริการที่ เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม โดยจัดท าหนังสือถึงผู้อ านวยการส านักการคลังและงบประมาณ ให้ด าเนินงานเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด  

๔) จัดท าหนังสือถึงผู้อ านวยการ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน ส านักกรรมาธิการ ๓ 
เรื่อง แนวทางจัดซื้อจัดจ้างสนิค้าและบริการที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการคัดเลือกสถานที่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมส าหรับการจัดประชุม อบรม สัมมนา 

๕) ส าหรับร้อยละของการจัดซื้อสินค้าประเภทวัสดุอุปกรณ์ในส านักงานที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้จัดท ารายงานจัดซื้อสินค้าในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ และรายงานจัดซื้อ
สินค้าในช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อย และลงในเว็บไซต์  Green Office ส านัก
กรรมาธิการ ๓ เรียบร้อยแล้ว  

 
๒.๒ คณะท างานส านักงานสีเขียว หมวด ๑ – ๖ น าเสนอมาตรการการด าเนินงาน 

ตามแผนปฏิบัติการด าเนินการขับเคลื่อนสู่ส านักงานสีเขียว (Green Office) ส านักกรรมาธิการ ๓ 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 

หมวด ๑ การก าหนดนโยบาย การวางแผนการด าเนินงานและการปรับปรุง
อย่างต่อเน่ือง 

นางศศิมา  ธรรมธินโน รองหัวหน้าคณะท างานหมวด ๑ ได้น าเสนอโครงการ
ตามหัวข้อ ๑.๖ แผนงานโครงการที่น าไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยคณะท างานหมวด ๑ เห็นว่า
ควรจัดท าโครงการจัดการขยะเพื่อสิ่งแวดล้อม “Green Three Reduce  Reuse  Recycle” 
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ที่มาและความส าคัญ  

- ปัจจุบัน มีการน าพลาสติกและโฟมมาใช้ในรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ มาก
ขึ้น พลาสติกและโฟมเหล่านี้เปน็วสัดทุี่ย่อยสลายยากเมือ่ไมไ่ดร้ับการจัดการที่ถูกต้องภายหลังการบริโภค 
ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเล และมีแนวโน้มเกิดการรั่วไหลของสารปรุงแต่ง
หรือสารประกอบที่ใช้ในการผลิตพลาสติกและโฟมที่ใช้บรรจุอาหาร ซึ่งอาจเป็นพิษและส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพอนามัยของเรา 

- ร้านค้าในรัฐสภายังไม่ใช่ร้านค้าที่ปลอดพลาสติก ปลอดโฟมเต็มรูปแบบยังมี
การบริโภคน้ าดื่มที่บรรจุขวดพลาสติก การด ารงชีวิตภายในส านักงานยังมีความจ าเป็นต้องใช้พลาสติก 

- ส านักกรรมาธิการ ๓ เป็นส านักขนาดใหญ่ มีบุคลากรเป็นจ านวนมากที่สุด 
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาแหล่งก าเนิดขยะขององค์กรประชากร ๑๕๔ คน และยังไม่รวมบุคลากร
ภายนอกที่เข้ามาใช้บริการ 

วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือให้มีการบริหารจัดการขยะภายในส านักกรรมาธิการ ๓ ให้เหลือน้อยที่สุด

ตามแนวคิด Zero waste 
- เพ่ือให้บุคลากรในส านัก มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักเรื่องการลด คัด

แยกขยะและมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการขยะ ตามหลักการ 3Rs ทิ้งขยะลงถังขยะตาม
ประเภทได้อย่างถูกต้องทุกจุด สร้างค่านิยม Zero Wasteเป็นตัวอย่างให้กับชุมชนและสังคม 

แผนการด าเนินงานตามโครงการ 
(๑) แผนงานที่ ๑ พัฒนากลไกท างานและฐานข้อมูล 
(๒) แผนงานที่ ๒ ลดการเกิดขยะตั้งแต่ต้นทาง 

- โครงการงดโฟมและลดใช้ถุงพลาสติก เช่น กิจกรรม “คนน่ารักพกถุงผ้า” 
- โครงการลดการใช้พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง 

(๓) แผนงานที่ ๓ ปรับปรุงระบบแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง 
- โครงการปรับปรุงระบบการคัดแยกขยะที่เหมาะสม 
- โครงการรณรงค์การแยกขยะอย่างถูกต้อง 

(๔) แผนงานที่ ๔ จัดการขยะรีไซเคิล 
- จ าหน่ายพลาสติก และน ารายได้น าส่งกองทุน Green Three กิจกรรม 

“แยก แลก เงิน” เพิ่มรายได้จากการขายขยะที่ผ่านการคัดแยก >>กองทุน Green 3 
- บริจาคเพ่ือไปใช้ประโยชน์กิจกรรม “อะลูมิเนียมเพ่ือจัดท าขาเทียม

พระราชทาน” 

นายเอกชัย  บุดสีนนท์  ผู้ อ านวยการส านักกรรมาธิการ ๓ หัวหน้า
คณะท างาน ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ส านักกรรมาธิการ ๓ ควรที่จะหาแนวทางและมาตรการในการ
จัดการและบริหารขยะที่เกิดขึ้น และการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ในส านักกรรมาธิการ ๓ เป็นส าคัญ  
โดยการชูจุดเด่นของส านักกรรมาธิการ ๓ ที่มีเจ้าหน้าที่มากกว่าส านักอื่น ๆ  
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หมวด ๒ การสื่อสารและสร้างจิตส านึก 
นางสาวจิรวิน  คะประสิทธิ์  รองหัวหน้าคณะท างาน คนที่สอง ในฐานะ

หัวหน้าคณะท างานหมวด ๒ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ มีการวางแผนจัดท า
บอร์ดประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของทุกหมวด และจะด าเนินการจัดท าให้แล้วเสร็จภายในเดือน
ธันวาคมนี้ 

นอกจากนี้ เมื่อทุกหมวดได้มีการออกมาตรการ ประกาศ ต่าง ๆ แล้ว ขอให้
ประสานมายังคณะท างานหมวด ๒ ตามที่ได้แจ้งรายชื่อไว้ เพ่ือน าข้อมูลลงในเว็บไซต์ Green Office 
ส านักกรรมาธิการ ๓ 

หมวด ๔ การจัดการของเสีย 
นางสาวอุษา หาสุข คณะท างานและเลขานุการหมวด ๔ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า 

ส าหรับการขับเคลื่อนการท างานของหมวด ๔ ในระยะต่อไป จะมีการจัดท าป้าประชาสัมพันธ์การแยก
ประเภทขยะที่ชัดเจนและถาวร แต่ทั้งนี้จะต้องมีความชัดเจนในการก าหนดบริบทและขอบเขตของส านัก
กรรมาธิการ ๓ รวมทั้งเพ่ือให้สามารถก าหนดพ้ืนที่วางถังขยะ 

หมวด ๕ สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย 
นายอุดร  พันธุมิตร คณะท างานและในฐานะหัวหน้าคณะท างานหมวด ๕  

ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า หมวด ๕ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในเรื่อง ๕ ส ความน่าอยู่ในส านัก แต่เห็นว่า 
พ้ืนที่ในส านักมีหลายพ้ืนที่ต้องปรับปรุง ซึ่งหมวด ๕ จะสามารถด าเนินการได้เมื่อกลุ่มงานมีการจัดเก็บของ 
เอกสารให้เป็นระเบียบเพ่ิมมากขึ้น และควรมีการ Big Cleaning เป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือให้มีการจัดเก็บ
เอกสารและของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  

นายเอกชัย  บุดสีนนท์ ผู้อ านวยการส านักกรรมาธิการ ๓ หัวหน้าคณะท างาน 
ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เห็นว่าควรมีการก าหนด Big Cleaning ส านักกรรมาธิการ ๓ ในทุกวันศุกร์ 
สิ้นเดือน ส าหรับเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ควรท า Big Cleaning ในวันศุกร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖  
ซึ่งปัจจุบันได้มีการน าอุปกรณ์ของกิจกรรม STRONG ไปจัดแสดงที่ห้อง Co-working space บางส่วน
แล้ว ซึ่งมีพ้ืนที่ในการจัดแสดงกิจกรรมต่าง ๆ  

นายอุดร  พันธุมิตร คณะท างานและในฐานะหัวหน้าคณะท างานหมวด ๕  
ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า หมวด ๕ ได้รับมอบหมายให้จัดท าแผนการอพยพหนีไฟ เพื่อความปลอดภัยของ
ผู้เข้าร่วมประชุม และเจ้าหน้าที่ ซึ่งคณะท างานได้ยกร่างแบบการแจ้งการปฏิบัติตามขั้นตอนการหนีไฟ
ดังกล่าว เพ่ือให้เจ้าหน้าที่น าไปเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการ คณะกรรมการ 
และคณะท างานได้รับทราบถึงเรื่องดังกล่าว  

นายเอกชัย  บุดสีนนท์ ผู้อ านวยการส านักกรรมาธิการ ๓ หัวหน้าคณะท างาน 
ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า  แบบฟอร์มการแจ้งดังกล่าวสามารถน าไปใช้ในการแจ้งต่อ ที่ประชุม
คณะกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการ คณะกรรมการ และคณะท างานในสมัยที่เปิดประชุมในวันที่ ๑๒ 
ธันวาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไปได้  
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นายอุดร  พันธุมิตร คณะท างานและในฐานะหัวหน้าคณะท างานหมวด ๕  
ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า มีข้อสังเกตเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ต้องใช้ ได้แก่ ไฟฉาย ธง นกหวีด ต้องมีจ านวน 
ที่เพียงพอต่อการประชุมของคณะกรรมาธิการ ควรมีการจัดซื้ออย่างน้อย ๕ ชุด และจัดเก็บไว้ที่กลุ่มงาน
บริหารงานทั่วไป และผู้ที่ ได้รับมอบหมายให้ถือธงน าผู้อพยพจะต้องมีการศึกษาเส้นทางการหนีไฟ 
อย่างละเอียด  

นายเอกชัย  บุดสีนนท์ ผู้อ านวยการส านักกรรมาธิการ ๓ หัวหน้าคณะท างาน 
ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า การซ้อมหนีไฟได้มีการก าหนดไว้หรือไม่ว่าจะเป็นวันที่เท่าไร  

นายอุดร  พันธุมิตร คณะท างานและในฐานะหัวหน้าคณะท างานหมวด ๕  
ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ได้มีการสอบถามกับคณะท างานผู้รับผิดชอบได้รับทราบว่า การซ้อมหนีไฟน่าจะ
เป็นในช่วงหลังจากปีใหม่ ๒๕๖๗ โดยในการประชุมคณะท างานขับเคลื่อนส านักงานสีเขียว (Green 
office) ส านักกรรมาธิการ ๓ จะเสนอแผนการหนีไฟของส านักกรรมาธิการ ๓ และแผนปฏิบัติ 
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พร้อมแผนย่อยต่อไป 

หมวด ๖ การจัดซื้อจัดจ้าง 
นางสาววราภรณ์  หอมลออ คณะท างานในฐานะหัวหน้าคณะท างาน 

หมวด ๖ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันหมวด ๖ อยู่ระหว่างการจัดท าแหล่งสืบค้นโรงแรมตาม
หลักเกณฑ์ส านักงานสีเขียวก าหนด เพ่ือประกอบการตัดสินใจให้แก่เจ้าหน้าที่ในส านักกรรมาธิการ ๓  
ซึ่งในปี ๒๕๖๖ จะมีการประกาศรายชื่อโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) เพ่ิมเติม  
ซึ่งคณะท างานจะรวบรวมและเสนออีกครั้งหนึ่ง  

นอกจากนี้ คณะท างานหมวด ๖ อยู่ระหว่างการท าสัญญาจัดจ้างพนักงาน 
ท าความสะอาด และข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนส านักงานสีเขียว ซึ่งได้ยกร่างสัญญาเสร็จ
เรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างการนัดด าเนินงาน 

นายเอกชัย  บุดสีนนท์ ผู้อ านวยการส านักกรรมาธิการ ๓ หัวหน้าคณะท างาน 
ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรการที่หมวด ๖ เสนอ ให้ความส าคัญกับการ
จัดซื้อจัดจ้างของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาและส านักกรรมาธิการ ๓ และในส่วนการจัดซื้อจัดจ้างของ
คณะกรรมาธิการ ฝ่ายเลขานุการ/เจ้าหน้าที่ ควรมีการน าเสนอการจัดซื้อจัดจ้างท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ให้คณะกรรมาธิการพิจารณา และอาจจะมีการรับรองจากผู้บังคับบัญชาว่าฝ่ายเลขานุการ/เจ้าหน้าที่  
ได้มีการน าเสนอข้อมูลแก่สมาชิกวุฒิสภา/กรรมาธิการแล้ว  

มติที่ประชุม 
๑. รับทราบความคืบหน้าการด าเนินงานของแต่ละหมวด 
๒. เห็นชอบโครงการจัดการขยะเพ่ือสิ่งแวดล้อม “Green Three Reduce 

Reuse Recycle” 
๓. ท า Big Cleaning ในทุกวันศุกร์สิ้นเดือน 
๔. จัดหาพื้นที่ส าหรับจัดเก็บขยะรีไซเคิลและขยะก าพร้า 
๕. เห็นชอบแบบฟอร์มการแจ้งเตือนการอพยพหนีไฟตามที่หมวด ๕ เสนอ 
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ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องอื่น ๆ 
- พิจารณาก าหนดการประชุมครั้งต่อไป 
นางนันทิดา วัลลา  แก้วสีปลาด คณะท างานและเลขานุการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า 

แผนปฏิบัติการด าเนินการขับเคลื่อนสู่ส านักงานสีเขียว (Green Office) ส านักกรรมาธิการ ๓ ข้อ ๑.๗  
การทบทวนฝ่ายบริหาร ก าหนดให้มีผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องมากกว่าร้อยละ ๗๕ ของคณะท างานทั้งหมด 
พร้อมทั้งมีหลักฐานการเข้าร่วมประชุม ซึ่งคณะท างานขับเคลื่อนส านักงานสีเขียวมีทั้งหมดประมาณ ๙๐ คน 
และต้องมีวาระการประชุมทั้ง ๖ วาระดังนี้ 

วาระที่ ๑ การติดตามผลการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารที่ผ่านมา 
วาระที่ ๒ นโยบายสิ่งแวดล้อม 
วาระที่  ๓ ความมีประสิทธิภาพของคณะท างาน (ความเพียงพอและความ

เหมาะสม) 
วาระที่ ๔ การติดตามผลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม การสื่อสารและข้อคิดเห็น

ด้านสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงแนวทางการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนา 
วาระที่ ๕ การเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อความส าเร็จในการด าเนินงานด้าน

สิ่งแวดล้อม 
วาระที่  ๖ ข้อเสนอจากที่ประชุมและวิสัยทัศน์ แนวคิดของผู้บริหารของการ

ด าเนินงานส านักงานสีเขียวอย่างต่อเนื่อง 
ดังนั้น ในการประชุมซึง่คณะท างานขบัเคล่ือนส านักงานสีเขียวตามครั้งต่อไปจะเป็น

การประชุมพิจารณาตามระเบยีบวาระที่คู่มือการด าเนินงานส านักงานสีเขียวก าหนดไว้ และขอให้หัวหน้า
คณะท างานเน้นย้ าให้คณะท างานทุกคนเข้าร่วมประชุมทั้งรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ 

นายเอกชัย  บุดสีนนท์ ผู้อ านวยการส านักกรรมาธิการ ๓ หัวหน้าคณะท างาน  
ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมคณะท างานครั้งต่อไปขอให้ทุกหมวดคิดคะแนนว่าได้มีการ
ด าเนินงานไปแล้วคิดเป็นร้อยละเท่าไร โดยศึกษาการคิดคะแนนจากคู่มือการด าเนินงานส านักงานสีเขียว
ก าหนด เพื่อให้ได้ทราบภาพรวมการด าเนินงานส านักงานสีเขียวของส านักกรรมาธิการ ๓ ทั้งหมด  

มติที่ประชุม 
เห็นควรนัดประชุมคณะท างานขับเคลื่อนส านักงานสีเขียว (Green office) ส านัก

กรรมาธิการ ๓ ครั้งต่อไป ในวันศุกร์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา  
 

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๐0 นาฬิกา 
 

---------------------------- 

 
 

นางนันทดิา วัลลา แกว้สีปลาด  /ผู้จัดท า 
คณะท างานและเลขานุการ 

นางสาวศริิพร  ภญิโญสิรธิร  /ตรวจ 
รองหวัหน้าคณะท างาน คนที่หนึ่ง 


